

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ต่อจากหน้า 1)

การรับสมัครเลือก

สมัครด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อและได้รับรองจากผู้มีสิทธิเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน และผู้ถูกเสนอชื่อยินยอมให้เสนอชื่อ

กำหนดวันเวลาและสถานที่เลือก

- 1.วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-15.30 น. ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักงานอธิการบดี
- 3.วันหย่อนบัตรเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2554 ณ สำนักงานอธิการบดี

การนับคะแนนและประกาศผลการเลือก

- 1.ผู้มีสิทธิเลือก ได้แก่ คณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
2. ให้ผู้มีสิทธิเลือกคนหนึ่งเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินสี่คน
3. การเลือกให้ใช้วิธีเลือกโดยตรงและลับ และการนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย และทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน
- 4.การนับคะแนน ถูกระงับชั่วคราว ถ้าคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้ลำดับสุดท้ายที่ได้คะแนนเท่ากัน
5. ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่สี่ โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาคะแนนน้อย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
- 6.ประกาศผลโดยอธิการบดีแล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
- 7.การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำให้มีผลนับแต่วันประกาศผลเป็นต้นไป

จึงขอเชิญผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง หรือเสนอชื่อ ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2554

ท่านใดประสงค์จะแจ้งข่าวผ่านมหาชัยสาร

โปรดแจ้งมาที่ pr_nstru@hotmail.com

ผลสำรวจจดหมายโปสต์

จากเหตุปะทะไทย-เขมร ประชาชนแนะ รัฐต้องแก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธี

จากเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารเขมร ช่วงปลายของวันที่ 4 ก.พ. ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนได้รับความเดือดร้อน บาดเจ็บ เสียชีวิต และต้องอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย ขณะที่รัฐบาลก็ได้มีการสั่งการและกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

งานสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 400 คน มีผลสรุปดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร กับ เหตุปะทะกันระหว่างทหารไทย กับ ทหารเขมร

อันดับ 1 มาจากปัญหาการรุกร้าเส้นเขตแดนที่เป็นปัญหายืดเยื้อมานานและยังหาข้อยุติไม่ได้	49.27 %
อันดับ 2 เป็นห่วงชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจะได้รับอันตรายหรือถูกลูกหลงจากเหตุปะทะกัน	36.21 %
อันดับ 3 ไม่อยากให้มีกรปะทะกัน เพราะถึงอย่างไรไทยกับเขมรก็เป็นเพื่อนบ้านกัน	14.52 %

2. จากเหตุปะทะกัน "รัฐบาล" ควรดำเนินการอย่างไร

อันดับ 1 รัฐบาลต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจาอย่างสันติวิธี ประนีประนอม	44.58 %
อันดับ 2 รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เด็ดขาด เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของประเทศชาติไว้	34.63 %
อันดับ 3 รัฐบาลจะต้องออกมายืนแจ่มชัดให้ชัดเจนกับคนไทยและต่างชาติเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	20.79 %

3. จากเหตุปะทะกัน กองทัพไทย ควรดำเนินการอย่างไร

อันดับ 1 จะต้องปกป้องรักษาแผ่นดินของไทยไม่ให้ทหารเขมรเข้ามายึดครอง ได้แสดงแสนยานุภาพของกองทัพ	38.66 %
อันดับ 2 จะต้องมีกรข่าวที่ดี มีการวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจบานปลาย/ไม่ประมาท	33.09 %
อันดับ 3 จะต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์	28.25 %

4. ในฐานะประชาชน จะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้อย่างไร

อันดับ 1 เป็นแรงใจและสง่ากำลังใจให้กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย	52.16 %
อันดับ 2 จะติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง มีวิจารณ์ญานในการรับข้อมูล ไม่สร้างความวุ่นวายให้กับสังคม	27.40 %
อันดับ 3 ให้ความช่วยเหลือ บริจาคเงิน ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านที่ได้รับ ความเดือดร้อน	20.44 %

5. ทางออก ของเรื่องนี้ควรทำอย่างไร

อันดับ 1 คงจะหาทางออกได้ยากเนื่องจากเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย	53.26 %
อันดับ 2 ทั้งไทยและเขมรจะต้องมีความจริงจังในการแก้ปัญหา นำข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริงออกมาพิสูจน์กัน	24.56 %
อันดับ 3 ผู้นำของทั้ง 2 ประเทศควรเจรจาตกลงกัน โดยทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับได้	22.18 %



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะภรณ์ , นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ตรงกับวันแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีชาล

ปิดท้ายกับเดือนแห่งความรัก หลายท่านยังอาจชื่นมื่นกับการได้เงินตกเบิกพอเป็นโบนัสพิเศษแก่คนทำงานอยู่บ้าง สภามหาวิทยาลัยก็จัดประชุมผ่านไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้บริหารคงจะมีเรื่องดี ๆ ให้บุคลากรอย่างเรา ๆ ชื่นใจกัน ส่วนบางท่านที่กำลังคุมสอบต่อคั่นไปจนถึง 1-2 มีนาคม 2554 หลังจากนี้คงต้องมาชะมัทเข้มน้มนตรวจข้อสอบออกเกรดกันต่อไป

สภาคณาจารย์และข้าราชการจัดทำแบบประเมินความต้องการจำเป็นของบุคลากรโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบทั้งแบบสอบถาม แบบจัดเวที Focus Group และงานนี้เอาจริงค่ะ รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส ประธานฯ และ ผศ.ศุภมาตร์ ปาลรังษี ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ ลงทุนไปแจกแบบสอบถามเอง ท่านบอกว่าต้องแจกเองเท่านั้น บุคลากรทุกท่านเมื่อได้รับแบบประเมินความต้องการจำเป็นจากสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้ว กรุณาตอบกลับและส่งคืนที่ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์และหรือที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ทุกคน และอย่าพลาดหนึ่งความคิดของท่านสำคัญและมีคุณค่า มาร่วมกันให้ความคิดกับกระบวนการจัดเวที Focus Group ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยันต์ทอง ศูนย์วิทยบริการ

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่(23 ก.พ. 54)อนุมัติหลักการให้คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาเงินกู้พิจารณาแก้ไขระเบียบเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2554 ใหม่ ในข้อ 24 **ใจความเดิม จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ โดยคำนึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิก จากไม่เกิน(หนึ่งล้านบาท) ความใหม่เป็น(ห้าล้านบาท) และต้องไม่ขัดต่อระเบียบข้อที่ 9** ข่าวดีจริงๆ เงินทองจะได้ไม่ต้องร่ำไห้ไปไหนไกลๆ ส่วนรายละเอียด สมาชิกติดตามได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นศ. และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จะจัดให้มีเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์เร็วๆนี้เช่นกัน

ยิ่งอบรม ยิ่งฉลาด!!! เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญและรับรู้ไปพร้อมๆกัน ผู้บริหารบางคณะบางสถาบันและบางสำนัก บริหารความเสี่ยงด้วยความฉลาดที่เดียว เพราะเข้าร่วมโครงการร่วมกันกับลูกน้อง เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 6. ซึ่งสาระสำคัญอยู่ที่รับรู้หลักเกณฑ์ ร่วมคิด และร่วมกันทำอย่างถูกต้อง (เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพรหมโยธี)

ปิดท้ายพักเที่ยงกับข้อคิดดีๆ **“เปลี่ยนชีวิตให้ได้รับแต่สิ่งดีๆ ต้องเปลี่ยนที่วิธีคิด”** แล้วพบกันใหม่ สวัสดิ์ค่ะ